



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3

โทรสาร 0 2590 1320

เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
มติชน	<p><b>นโยบายด้านสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า นโยบายด้านสาธารณสุขหลักที่เข้ามาขับเคลื่อนคือ การส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่อง 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์ และ ออกกำลังกาย โดยเรื่องอาหารจะเน้นไม่มีสารเคมีตกค้าง ซึ่งสธ.ได้เริ่มขับเคลื่อนด้วยการสั่งซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมีมาเป็นอาหารแก่ผู้ป่วยในรพ. ส่วนการออกกำลังกาย จะหาคนที่เป็นแรงบันดาลใจมาช่วยกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกาย และใส่ใจสุขภาพมากขึ้น สำหรับนโยบายด้านสาธารณสุขของพรรคประชาธิปัตย์นั้น จะมีเรื่องคนไข้ต้องเป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพตนเอง และการลดความหนาแน่นหรือความแออัดในการรับบริการ ที่เล็งไว้คือ การจ่ายยาให้ผู้ป่วย อาจให้กลับไปบ้าน เพื่อลดการรอคิวและความแออัด โดยให้รพ.ส่งยาตามไปภายหลัง ซึ่งต้องหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม หรืออาจให้อสม.ช่วยส่งยาให้แก่ผู้ป่วย และเป็นผู้อธิบายการใช้ยาและผลข้างเคียง เพราะหากมีการเพิ่มค่าตอบแทนอสม.ก็อาจเพิ่มภารกิจนี้ได้ ส่วนข้อกังวลว่าเภสัชกรควรเป็นผู้อธิบายการใช้ยาแก่ผู้ป่วย ตรวจสอบการจ่ายยา คงต้องนำข้อมูลมาพูดคุยหารือกัน เพราะหากจะแก้ปัญหาคอนไซท์ต้องได้ประโยชน์ ลดผลกระทบที่ตามมา มีความปลอดภัย และใช้เงินไม่มาก</p>	-
เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชูป การเมือง	<p><b>รมช.สธ.ทำออกกำลังกาย</b></p> <p>-กล่าวว่า สมกับที่ออกตัวตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งรมช.สธ. ว่าขอเป็นผู้นำการออกกำลังกาย เพราะดร.สาธิต ปิตุเตชะ เดินหน้าทำดวลคนดัง ทั้งแวดวงการเมือง ดารา นักข่าว ให้มาออกกำลังกายต่อเนื่อง 30 วัน เพื่อสุขภาพที่ดี ลดป่วย ลดคาร์ดิโอโรค ล่าสุด นำข้าราชการสธ.ออกกำลังกาย 3 โครงการเทิดพระเกียรติ เริ่มต้นด้วย คีตะมวยไทย แอ้มด้วยการออกวิ่งระยะทางกว่า 5 กม. และสวมเสื้อกั๊กฟ้าเบอร์ 20 ลงพาดแข่งกับผู้บริหารกรมต่างๆ เรียกว่าฟิตเปรี๊ยะสมกับที่ชอบบออกกำลังกายจริง ๆ</p>	-
เว็บไซต์ hfocus	<p><b>นวัตกรรม Line MOPH Connect</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้รับรางวัล Line Thailand Awards 2019 สาขา Best Line Public Sector Transformation ซึ่งเป็นที่สุดด้านนวัตกรรมบนแพลตฟอร์ม Line จากการพัฒนา Chatbot “MOPH Connect” ซึ่งเป็น Line Official Account โดยความร่วมมือระหว่าง สธ. และธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใต้โครงการ Happy Money Program โดยเป็นช่องทางการสื่อสารที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เข้าถึงในทุกพื้นที่ ประกอบด้วย 6 ฟังก์ชัน คือ 1.จองคิวล่วงหน้าก่อนไปรพ. 2.โทรฉุกเฉิน 1669 และส่งพิกัดแจ้งเหตุ 3.ค้นหาที่ตั้งรพ.รัฐ เอกชน คลินิก ร้านขายยา 4.ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลด้วยตัวเอง 5.บริจาคเงินให้รพ.ได้สดทงาย 2 เท่า และบริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย และ 6.รอบรู้เรื่องยาและความรู้สุขภาพ ทั้งนี้ MOPH Connect มีการพัฒนามาประมาณ 2 ปี ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ แต่มีผู้เข้าใช้แล้วประมาณ 3</p>	-

	<p>แสนคน จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้</p>	
ข่าวสด	<p><b>เตือนฉีดสารขยายอวัยวะเพศชาย</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันยังมีผู้ยอมเสี่ยงอันตรายจากการฉีดสารแปลกปลอมเพื่อขยายขนาดอวัยวะเพศ ให้บริการโดยบุคคลที่มีใช้แพทย์ มักใช้สารแปลกปลอมที่ไม่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ เช่น น้ำมันพืช น้ำมันมะกอก ไขมัน ซิลิโคนใช้ในอุตสาหกรรม มาฉีดเข้าใต้ผิวหนังของอวัยวะเพศชาย ซึ่งทำให้ดูใหญ่ขึ้นเพียงส่วนของผิวหนังที่หุ้มอวัยวะเพศ แต่ขนาดของแกนอวัยวะเพศไม่ได้ใหญ่ขึ้น นอกจากนั้น ยังทำให้ผิวหนังที่ได้รับการฉีดสารแปลกปลอมเกิดอาการอักเสบ บวมแดง หรือเกิดการตั้งรับจนไม่สามารถปัสสาวะหรือมีเพศสัมพันธ์ได้ มีความเสี่ยงติดเชื้อเป็นหนองหรือติดเชื้อไวรัสอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่สะอาด รวมถึงอาจเกิดมะเร็งจนต้องตัดอวัยวะเพศทิ้ง</p>	-
เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อน ขึ้นแท่น	<p><b>ใช้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชัยวิชิต นามวิเศษ ผอ.รพ.สต.อ่างศิระ อ.มะขาม จ.จันทบุรี นำเจ้าหน้าที่ พร้อม อสม. ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคใช้เลือดออก โดยจากทรายอะเบท ให้กับประชาชน พร้อมฉีดพ่นหมอกควันในบ้านเรือน หลังพบผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกถึง 9 ราย โดยหมู่ 3 ต.อ่างศิระ พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 ราย</p>	-
มติชน	<p><b>วิ่งช่วยรพ.ขนอม</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.สิทธิพร มุสิกสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายธีระพงษ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม นพ.ยุทธนา สุทธิธนากร ผอ.รพ.ขนอม และนายจิมมี่ ซวาลา นักธุรกิจขายผ้าชื่อดัง ร่วมกันปล่อยตัวนักวิ่งในโครงการ Khanom Life Saving ก้าวกับพี่ตูน เพื่อรพ.ขนอม โดยมีตูน บอดี้สแลม และก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ ร่วมวิ่งกับนักวิ่งเกือบหมื่นคน เพื่อหารายได้มอบให้รพ.ขนอม นำไปปรับปรุงห้องฉุกเฉินและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น มีรายได้จากการวิ่ง 2 ล้านบาท และนายจิมมี่บริจาค อีก 1 ล้านบาท</p>	-



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch